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บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) แจ้งข่าวดีบริษัทร่วมทุน “บางจากไบโอฟูเอล” หรือ BBF 

เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล (ม.ค.-มิ.ย.63) ในอัตราหุ้นละ 85 บาท คิดเป็นเงิน จ�านวน 

71.78 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 30% โดยก�าหนดจ่ายวันที่ 9 ก.ย.นี้ เตรียมรับรู้

ก�าไรจากเงินปันผลดังกล่าวในไตรมาส 3/2563 ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ชี้การส่ง

เสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 ของภาครัฐ ส่งผลความต้องการน�้ามันดีเซลในครึ่งหลังของ

ปี 2563 ให้มีโอกาสพุ่งสูงขึ้น

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ UAC เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 85 บาท  ซึ่งบริษัทฯถือหุ้น BBF ในสัดส่วนร้อย

ละ 30 คิดเป็นเงินปันผลจ�านวน 71.78 ล้านบาท มีก�าหนดการจ่ายในวันที่ 9 กันยายน 

2563 โดยคาดว่าบริษัทฯจะรับรู้ก�าไรจากเงินปันผลเข้ามาในไตรมาส 3/2563 ทั้งนี้เป็น

ผลจากการส่งเสรมิการใช้ไบโอดเีซลของภาครฐัท่ีปรบัให้มกีารใช้น�า้มนัดเีซลจาก B7 เป็น 

B10 และคาดว่าความต้องการในครึ่งหลังของปี 2563 มีโอกาสปรับสูงขึ้นตามการผ่อน

คลายเรื่องโควิด-19 

ทิศทางการต่อยอดทางธุรกิจครึ่งปีหลังของ UAC ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนทั้งในประเทศ 

และ CLMV เพื่อสร้างอัตราการเติบโตของธุรกิจ และการเป็นหนึ่งในผู้น�าด้าน Circular 

Economy ในธุรกิจ Trading เคมีภัณฑ์ และ พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งขณะนี้มีโครงการบริหารจัดการขยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปีนี้ และ โรงไฟฟ้า

ขยะขนาด 6 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้างในปี 2564        

“ ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ�านวน 719 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 131 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 30.8 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีก�าไรสุทธิ 100 ล้านบาท 

โดย Gross Margin เองก็เพิ่มขึ้นจาก 10.7% มาอยู่ที่ 21.2% ขณะที่ EBITDA งวด 6 

เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 223 ล้านบาทจากเป้าหมายปี 2563 ที่ 350 ล้านบาท”  

ETC มัน่ใจผลงานQ3/63-Q4/63โตต่อเนือ่งจาก Q2/63 หลงัคมุต้นทนุ-ราคาขายมโีอกาส
ขึน้ตามเงินเฟ้อ  พร้อมจ่อประมลูโรงไฟฟ้าขยะจากภาครัฐ 700 MW คาดหวังได้มากทีส่ดุ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค 
เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เปิดเผยว่า บรษิทัฯมัน่ใจผลประกอบการไตรมาส3/2563-
ไตรมาส4/2563 จะเตบิโตต่อเนือ่งจากไตรมาส 2/2563 เนือ่งจาก บรษิทัฯจะควบคุมต้นทนุ
ในการด�าเนินการให้ปรับตัวลดลงเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะสามารถลดได้อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงบริษัทฯมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่เป็นฐานเดียวคือ 6.83 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่
สูงเมื่อเทียบกับเชื่อเพลิงประเภทอื่นและราคารับซื้อมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ
ด้วยเช่นกัน

ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลัง บริษัทฯมีแผนขยายกิจการในอนาคตโดยมีแผนศึกษา
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของภาครัฐ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
700 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นรูปแบบ Quick Win 100 เมกะวัตต์ และแบบปกติ 600 เมกะ
วัตต์โดยบริษัทฯคาดหวังท่ีจะชนะประมูลให้ได้มากที่สุด แต่ท้ังนี้ปัจจุบันมีความสามารถ
ในการเข้าลงทุนไม่ต�า่กว่า 50 เมกะวตัต์ นอกจากนีย้งัมโีรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมอกี 44 
เมกะวตัต์ ซ่ึงคาดว่าท้ังหมดจะเปิดประมูลปลายปีนี ้ซ่ึงบริษัทฯความในการเข้าประมลูเป็น
อย่างมากเนื่องจากมีคุณบัติเพียงพอ

“ Growth  ของเราเตบิโตจากนโยบายจากทางภาครัฐ ทีอ่อกมาเรือ่ยๆโดยล่าสดุ สนพ.ได้
เคาะแผนพลังงานแห่งชาติซึ่งจะเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าสะอาดหลายโครงการ เรา
กม็คีวามพร้อมทีจ่ะเข้าไปร่วมประมลู อีกทัง้ปัจจบุนั กฟภ.ยงัเป็นผูรั้บซือ้ไฟของเรา และ
ราคาขายไฟยังเป็นราคาที่สูงที่สุดด้วยระยะสัญญายาวนาน 20ปี แถมเรายังมีเชื้อเพลิง
จาก BWG ด้วย” นายเอกรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับพันธมิตรในเวียดนามเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะร่วมกันในประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบันมีการบันทึกข้อคกลง(MOU)ร่วมกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ขัน้ตอนถัดไปยังคงมคีวามล่าช้าเนือ่งจากตดิสถานการณ์โควิด-19 หาก
มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทันที

นายเอกรินทร์ กล่าวเพิม่เตมิว่า รู้สกึดใีจหลงัเข้าจดทะเบียนมนตลาดหลักทรพัย์แห่งเอม็ 
เอ ไอ (mai)  โดยราคาหุ้นเปิดที่ระดับ 4 บาท จากราคาไอพีโอที่  2.60 บาท โดยถือว่าได้
รบัความสนใจจากนกัลงทนุ เนือ่งจากบรษิทัฯเป็นหุน้น้องใหม่ ทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เชื่อเพลิงขยะ (RDF) รายแรกที่เข้าจดทะเบียนในประเทศไทย

ETC มั่นใจผลงาน Q3/63-Q4/63 โตต่อเนื่อง

จาก Q2/63 หลังคุมต้นทุน 

จ่อประมูลโรงไฟฟ้าขยะจากภาครัฐ 700 MW 

UAC ส่งซิก Q3/63 

จ่อบุ๊กก�าไรปันผลระหว่างกาลจาก BBF 71.78 ลบ.  

รัฐหนุนใช้ B10 ความต้องการใช้ไบโอดีเซลพุ่ง
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บมจ.บสิซเินสอะไลเม้นท์ (BIZ) งานไหลเข้าต่อเนือ่ง ล่าสดุลงนามสญัญาซือ้ขายครุภณัฑ์
ทางการแพทย์เป็นเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง  มูลค่า
รวม 340.60 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบ 300 วัน ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ทะลุ 
1,855 พันล้านบาท "สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ ครึ่งปีหลัง
ลุยประมูลงานใหม่ ผลักดันผลงานปี 63 พุ่งตามคาด
 
นายสมพงษ ์ชืน่กติญิานนท ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั บสิ
ซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลง
นามสญัญาในโครงการซือ้ขายครุภณัฑ์ทางการแพทย์ เครือ่งเร่งอนภุาคพลงังานสงู กบั
หน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 340.6 ล้านบาท โดยมีระยะ
เวลา 300 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) 
เพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,855 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2564
 
"โครงการเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 2 ราย เป็น
โครงการที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้และช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมอุตสาหกรรมอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ น่าจะยังเติบโตได้
เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ขณะที่หลาย ๆ ภาคส่วนเร่งกลับมาด�าเนินธุรกิจตามปกติ ดัง
นั้น กิจกรรมการเปิดประมูลงานในโครงการต่าง ๆ ก็น่าจะทราบผลในอีกไม่นานเช่นกัน"
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กล่าวว่า ส�าหรบัภาพรวมผลการด�าเนนิงานปีนี ้คาดว่าจะเตบิโต
อย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนหนึ่งมาจากการทยอยรับรู้รายได้งานเดิม และงานที่อยู่ระหว่าง
รอผลประมูลงาน ซึ่งเป็นงานถูกเลื่อนมาจากปลายปี 2562 จากการเลื่อนพิจารณางบ
ประมาณ ปี 2563 มูลค่ารวมกว่า 700 ล้านบาท   
 
นอกจากนี้ ยังรับรู้รายได้จากโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วน 65% โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จะรับรู้รายได้เต็มปีตามสัดส่วน และ
คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปี หากจ�านวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ปัจจุบัน
เปิดให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทย แผนกไตเทียมแล้ว และเปิดรับสิทธิส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวม
ถึงสิทธข้ิาราชการ ตามสทิธกิรมบญัชกีลาง อกีด้วย ซึง่จะช่วยผลกัดนัผลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัฯ เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง โดยเฉพาะมัน่ใจว่ารายได้ปีนีจ้ะเตบิโตก้าวกระโดด ตาม
แผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน

นายวันจกัร ์บุรณศริิ กรรมการและ ประธานผูบ้ริหารสาย
งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจบริษัท แสนสิริ จ�ากัด 
(มหาชน) SIRI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทพีเคแอล 

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (“PKL”) จากผูถ้อืหุน้เดมิของ PKL จ�านวน 3,512,694 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้น

ทั้งหมดใน PKL โดยท�ารายการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยซื้อ

จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ประกอบด้วย1. 

นางสว่าง มั่นคงเจริญ2. นายจิรโมท พหูสูตร3. นางสาวณิชยา พหูสูตรซึ่ง

ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.

21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ผลตอบแทนส�าหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีมูลค่ารวมเท่ากับ 

351,269,400 บาท ซ่ึงเท่ากับทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบันของPKL ซึ่งเป็น

มูลค่าที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ส�าหรบับรษิทั พเีคแอล ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (“PKL”) ถือครองท่ีดินบรเิวณ

ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ 

2 งาน 85.48 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด

SIRI ทุ่ม 351.26 ลบ. 

ซื้อกิจการ พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์  

ได้สิทธิที่ดินป่าตอง ภูเก็ต 4 ไร่ 

BIZ ขายเครื่องเร่งอนุภาคฯ

ให้ 2 รพ.รัฐ 340 ลบ. 

หนุน backlog ทะลุ 1,855 พันลบ.
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SISB แจงปิด "โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร์ เอกมยั" 

ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ เหตุเตรียมด�าเนินการมากว่า

หนึ่งปี  พร้อมแจ้งผู้ปกครองล่วงหน้าตามระเบียบ

ปฏบิตัขิอง สช.ทกุประการ   "ยวิ ฮอค โคว"ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ระบุประเมินแล้วส่งผลบวก

มากกว่าลบเพราะไม่ต้องแบกภาระขาดทุนของ

สาขาดังกล่าวต่อไป อนาคตท�าให้งบการเงินดีขึ้น 

ย�้าชัดไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ส่วนนักเรียนและ

พนักงานได้ย้ายมาที่สาขาประอุทิศ ส่วนความคืบ

หน้าของ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี เติบโต

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  รวมจ�านวนนักเรียนทั้งกลุ่ม

ขณะนี้ประมาณ  2,600 คน  

    

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าการที่

บริษัทฯ ได้ปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เอกมัย 

เป็นแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีการเตรี

ยมด�าเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี เนื่องจาก

สาขาเอกมัยมีจ�านวนนักเรียนไม่มาก อีกทั้งท�าเล

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสาขาประชาอทุศิมากนกั  จากเดมิ

ที่มีนักเรียนประมาณ 80 คน ที่ผ่านมามีบางส่วน

ได้ย้ายมาเรียนที่สาขาประชาอุทิศ ท�าให้จ�านวน

นกัเรยีนลดลงเหลือประมาณ 40 คน ดงันัน้บรษิทัฯ 

ได้ตัดสินใจยุบโรงเรียนสาขา    เอกมัยไปรวมกับ

สาขาประชาอุทิศ โดยให้นักเรียนที่คงเหลืออยู ่

ย้ายไปเรียนท่ีสาขาประชาอุทิศ ส่วนบุคลากรของ

โรงเรียน ครู ผู้ช่วยครู พนักงานของโรงเรียนใน

แผนกต่างๆ ทางบริษทัฯ ยงัคงดูแลพนักงานทุกคน

อย่างต่อเน่ือง โดยให้ย้ายไปท่ีสาขาประชาอุทิศเช่น

กัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563/2564 เป็นต้นไป

 

"การปิดโรงเรียนสาขาท่ีเอกมัย เป็นแผนงานท่ีได้

ก�าหนดไว้แล้วกว่าหนึ่งปี พร้อมทั้งได้ท�าหนังสือ

แจ้งให้ผูป้กครองรบัทราบล่วงหน้าว่าจะด�าเนนิการ

ปิดโรงเรียนประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 ตาม

ระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) ท้ังนี้ขอยืนยันว่าเรื่องดัง

กล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่อง COVID-19 แต่อย่างใด  ส่วน

ผลกระทบกับบริษัทฯ นั้น ได้ประเมินแล้วว่าการ

ด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีกับ SISB ในทาง

บวกมากกว่า เพราะไม่ต้องแบกรับภาระขาดทุน

ของสาขาดังกล่าวต่อไป  ขณะเดียวกันนักเรียนก็

ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ย้ายสถานที่เรียนเท่านั้น 

รวมถงึบคุคลากรของโรงเรียนกย็งัสามารถท�างาน

ต่อในสาขาอื่นๆของกลุ่ม SISB ได้ โดยขอยืนยัน

ว่าการด�าเนินธุรกิจยังเป็นไปตามปกติ รวมถึงไม่มี

การปลดพนักงานแต่อย่างใด และเช่ือมั่นว่ายังจะ

สามารถสร้างผลงานที่ดีต่อไปในอนาคต"

เขากล่าวต่อถึงความคืบหน้าส่วนขยายของ 

"โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยขณะนี้โรงเรียนที่สาขาธนบุรี

มี Utilization Rate มากกว่า 85% แล้ว และที่ผ่าน

มาบริษัทฯ ได้ซ้ือท่ีดินแปลงต่อเนื่องกับโรงเรียน

พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เบื้องต้นคาดว่าพื้นที่ดังกล่าว

สามารถรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 600 คน และจะ

สามารถเปิดด�าเนนิการส่วนดงักล่าวได้ในช่วงปลาย 

ปี 2564 โดยในภาพรวมจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 

สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 4,500 คน 

ส่วนภาพรวมในช่วงคร่ึงปีแรก ปี 2563 ท้ังกลุ่ม

ของ SISB มีจ�านวนนักเรียน 2,464 คน ลดลง

ประมาณ 6.6% จากไตรมาสแรกที่ผ่านมา และ 

หากนบัรวมจ�านวนนกัเรยีนทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีน

ในช่วงการเรยีน online จะมจี�านวนนักเรยีนรวมทัง้

สิ้นประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้มั่นใจว่าเมื่อเปิดรอบ

ปีการศกึษาใหม่นักเรียนท่ีไม่ได้ลงเรยีนช่วง online 

จะกลับเข้ามาเรียนตามปกติเช่นเดิม

SISB ชี้ปิดสาขาเอกมัยไร้กระทบ

ธุรกิจไม่ใช่เร่ืองเซอร์ไพรส์-เหตุเตรียมการล่วงหน้ากว่าหน่ึงปี

ยืนยันด�าเนินธุรกิจตามปกติ-อนาคตเติบโตต่อเน่ือง
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‘PRIME’ โชว์ฟอร์มผลงานดี สวนทางเศรษฐกิจ เผย
งบคร่ึงปีแรกก�าไรเบ็ดเสร็จเติบโตแรง 50.3% เป็น 
242 ล้านบาท มั่นใจปีนี้ผลงานเข้าเป้าเร่งเดินหน้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ใหญ่สดุในกมัพูชา 
บุกขยาย การลงทุนทั่วเอเชียแปซิฟิก ลุยธุรกิจใหม่
รับเหมาก่อสร้าง Solar Rooftop พร้อมประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับสู่บริษัท พลังงานสะอาด
ชั้นน�า ดันรายได้เป้า 1,000 ล้านบาท และก�าไร 400 
ล้านบาทปีนี้

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ประธาน
กรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ‘PRIME’ 
ผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นน�า เปิดเผยว่า “ส�าหรับผล
ประกอบการในครึง่ปีแรกของปี 2563 สิน้สุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานเติบโตดี
ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ 
มีรายได้รวม 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากรายได้
รวม 337 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2562 และมี
ก�าไรเบด็เสรจ็ 242 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 50.3% จากก�าไร
เบ็ดเสร็จ 161 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2562 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราก�าไรสุทธิสูงประมาณ 
49% ซึ่งนับว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย
การ เติบโตน้ีมาจากการรับรู้รายได้เต็มงวดของโรง
ไฟฟ้า 3 โครงการในประเทศไต้หวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 รวม
ถงึยงัมกี�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแขง็ค่าของ
เงนิบาท และ ส่วนเกินทนุจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรม

ในระหว่างงวด”

“ส�าหรบัฐานะทางการเงนิ บริษทัฯ มสิีนทรัพย์จ�านวน 
5,580.5 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.8% จากเมื่อสิ้นปี 
2562 โดยแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,682.8 
และหนี้สินรวม 2,897.7 ล้านบาท ท�าให้มีอัตราหนี้
สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพียง 1.08 
เท่า ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเป็นโอกาสดีที่จะจัดหาเงิน
ทนุระยะยาวเพิม่เติมมาลงทนุขยายธรุกจิ โดยบรษิทัฯ 
ก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ หลายอย่าง เช่น การกู้
ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้ง
นี้บริษัทฯ ได้เริ่มหารือกับสถาบัน การเงินและบริษัท
หลกัทรพัย์หลายแห่งแล้ว แต่ยังเปิดโอกาสให้รายอืน่ๆ 
เข้ามาเสนอแนะแนวทางเพิม่เตมิอกี เพือ่จะได้เลือกวธิี
ท่ีมต้ีนทุนทางการเงนิต�า่และเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ 
มากที่สุด”

“ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันฯ รายได้หลักของบริษัท
เกือบท้ังหมด มาจากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรง
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีขนาดก�าลังผลิตติด
ตั้งทั้งหมดรวม 287 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่
ด�าเนินการ ขายไฟแล้ว 179 เมกะวัตต์ และโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 108 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มีก�าลังผลิตติดตั้ง
รวม 132.3 เมกะวัตต์ ประเทศญี่ปุ่น 68.2 เมกะวัตต์ 
ประเทศไต้หวนั 8.5 เมกะวัตต์ และประเทศกมัพูชา 78 
เมกะวัตต์ โดยโครงการที่ขายไฟแล้วคาดว่าจะท�าราย

ได้ในปีนี้ราว 700 ล้านบาท”

---โครงการกัมพูชาคืบหน้าตามแผน---
“จากเมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ชนะการประมูล
โครงการ National Solar Park ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
กัมพูชา มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกัมปงชนัง มีขนาดก�าลัง
การผลิตติดตั้ง 78 เมกะวัตต์ และมีสัญญาจ�าหน่าย
ไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ โดยโครงการนี้มีธนาคารพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็น
ที่ปรึกษาช่วยวางแผนและจัดประมูลให้รัฐบาล จึงมี
ความโปร่งใสสูง และมี ความเสี่ยงต�่า ล่าสุดหลังจาก
เร่งด�าเนนิการประสานงานมาโดยตลอด บรษิทัฯ กไ็ด้
ลงนามในสญัญาพฒันา โครงการและสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับรัฐบาลกัมพูชาเป็นผลส�าเร็จเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการ
มีก�าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 2 ปี 2565”

“ในตอนนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบัน
การเงนิทีจ่ะเป็นผูส้นบัสนนุสนิเชือ่โครงการ (Project 
Finance) จ�านวน 70% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 
1,500 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี (ADB) 
ทีเ่ป็นปรกึษาโครงการต้ังแต่ต้นกไ็ด้ให้ข้อเสนอทีด่มีาก
มาให้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังได้รับความสนใจจากสถาบนั 
การเงินระดับนานาชาติแห่งอื่นที่สนใจสนับสนุนสิน
เชือ่ให้เช่นกนั โดยบริษทัฯ จะสรุปเลอืกสถาบันการเงนิ
ที่ให้ ข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่บริษัทฯ ได้ในเร็วๆ นี้”

PRIME โชว์ก�าไรคร่ึงปี 63โต 50%  

ม่ันใจปีน้ี ดันรายได้เป้า 1,000 ลบ.  

-ก�าไร 400 ลบ.
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--ธุรกิจใหม่ Solar Rooftop อนาคตสดใส--
“เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ คือ 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสง
อาทติย์  บนหลงัคา (Solar Rooftop EPC) โดยได้ร่วม
ลงทุนและถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่มีประสบการณ์ด้าน
นี้สูงกว่า 10 ปี พร้อมทั้งเดินหน้าจับมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจหลายรายที่แนะน�าลูกค้าเอกชนที่มีความ
สนใจจะติดตั้งให้ ท�าให้ ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน มี
โครงการที่มีความเป็นไปได้สูงมารอให้เข้าไปด�าเนิน
การเกือบ 30 โครงการ ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการดี มีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูง และระบบ Solar Rooftop จะช่วยลด
ค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจได้อย่างมีนัยยะส�าคัญ 
โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ ลุยเจรจาและท�าสัญญา กับ
ลูกค้าท่ีมีศักยภาพสูงก่อน ท�าให้ปัจจุบันมีโครงการ
ที่ก่อสร้างแล้วกับโครงการที่ก�าลังจะท�าสัญญา รวม
มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท และ ภายในปีนี้ บริษัทฯ 
ตั้งเป้าจะท�าสัญญาให้ได้มูลค่ารวม 300 ล้านบาท 
แต่อาจจะก่อสร้างแล้วเสร็จและรับรู้ รายได้ภายในปี 
2564”

“ตวัอย่างโครงการท่ีส�าเรจ็แล้วของลูกค้าท่ีมช่ืีอเสยีง 
ได้แก่ โครงการ KUBOTA Farm ของบริษัท สยาม คู
โบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั ทีใ่ห้ไปติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนโครงสร้างเสาคร่อมแปลง 
ปลูกพืชสาธิตแนวคิดการใช้พื้นที่เก็บเกี่ยวพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วยการผลิตอาหารและการผลิตไฟฟ้า 
อย่างมี ประสิทธิภาพ (Solar Double Cropping) 
โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ที่อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ถือเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของ

คูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียน
รู้ เทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) 
ผสานการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม เครือ่งจกัร
กล การเกษตร (Machinery Solutions) เพ่ือให้
เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่
ใช้ได้จริง โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเสด็จ เปิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา”

---มุ่งสู่บริษัทพลังงานสะอาดชั้นน�า---
“โลกก�าลังปรับตวัเข้าสูย่คุของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ก�าลังขับเคลื่อน 
ให้เกิด ขึ้นผ่านเป้าหมายต่างๆ ท�าให้อุตสาหกรรม
พลังงานจากเช้ือเพลงิฟอสซลิมาถงึจดุอิม่ตัว ในทาง
กลับกัน ก็ท�าให้อุตสาหกรรมพลังสะอาดเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการ
พัฒนา อย่างยั่งยืนนี้ จึงตั้งเป้าให้จะลงทุนเพิ่มเติม
ขยายก�าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
ซ่ึงไม่ได้จ�ากัด เฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จากปัจจุบันมีก�าลังผลิตติดตั้ง 287 เมกะวัตต์ ให้เพิ่ม
เป็น 400 เมกะวตัต์ ภายในปีนี ้และให้มากกว่า 1,000 
เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี”

“ส�าหรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ ‘Go 
Local’ มุ่งพัฒนาโครงการใหม่ในประเทศ ซึ่งตอนนี้ 
ก�าลังเตรียมพร้อมส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ควิกวิน) ของภาครัฐ และ
ยังลุยซื้อ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่จ่าย
ไฟแล้วเข้ามาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเสริม
ความแกร่งของพอร์ต บริษัทฯ อีกด้วย ฉะนั้นหาก

เจ้าของโครงการท่านไหนมโีครงการท่ีดต้ีองการเสนอ
ขาย ก็สามารถติดต่อมา ที่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้
ยังมีกลยุทธ์ ‘Go Inter’ ที่มุ่งขยายการลงทุนไปใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศ ที่ลงทุนไปแล้ว 
อย่างญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และประเทศใหม่ที่มี
ศกัยภาพการเตบิโตสงู เช่น มาเลเซยี เวยีดนาม พม่า 
และอุซเบกิสถาน เป็นต้น”

“ในปี 2563 นี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มใช้กลยุทธ์ Digital 
Transformation เพื่อพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตัล น�าระบบ Objectives, Key Results (OKR) 
ที่ใช ้โดยองค์กรระดับโลกอย่าง Google เข้ามา
ใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และยัง
สนับสนุนให้พนักงานมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Spirit) เปิดทางให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ของธรุกจิใหม่ทีน่่าสนใจ เช่น ธรุกจิผลติและ
จ�าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ ไฟฟ้า และธุรกิจที่
ปรกึษาระบบจดัการพลงังาน (Energy Management 
System) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายส�าคัญในปี
นี้ คือ มีรายได้ 1,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52% จาก
รายได้ 658 ล้านบาทในปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 400 
ล้านบาท เติบโตข้ึน 51% จากก�าไรสทุธ ิ265 ล้านบาท
ในปีก่อน ทั้งหมดนี้ เพื่อมุ่งเติบโตสู่บริษัทพลังงาน
สะอาดชัน้น�า สามารถท�าก�าไรไปพร้อมกบัการพฒันา
ให้โลกดีขึ้น และยังสร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ
หุ้นตลอดไป”

PRIME โชว์ก�าไรคร่ึงปี 63โต 50%  

ม่ันใจปีน้ี ดันรายได้เป้า 1,000 ลบ.  

-ก�าไร 400 ลบ.
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MFC ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW) 

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก IPO: 21-28 ส.ค. 63

นายธนโชติ  รุ่งสิทธิวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางวิกฤติ

มลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

(climate change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ของโลกนั้น ได้มีแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ และภาค

ประชาชนทีต่ระหนกัถงึความต้องการลดมลพิษทีส่่ง

ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและน�าไปสู่ความ

ต้องการพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ของพลังงาน

หมนุเวยีน มคีวามคุม้ค่าเชงิเศรษฐศาสตร์มากขึน้ จงึ

ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมส�าหรับการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน ที่คาดว่าจะเติบโตอีกกว่า 7 เท่า  

ในอีก 20 ปีข้างหน้า และ เชื่อว่า การลงทุนในธุรกิจ

ดังกล่าวจะสร้างมูลค่าอย่างมหาศาล และท�าให้เงิน

ลงทนุเตบิโตไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง และความ

ก้าวหน้าของโลก บลจ.เอ็มเอฟซีจึงเสนอ กองทุน

เปิดเอม็เอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอร์จ ีเพือ่เพิม่โอกาส

การลงทนุในธรุกจิพลงังานยัง่ยนื และเป็นการลงทุน

เพื่อลดวิกฤตของระบบนิเวศของโลก  

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

(MRENEW) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท 

Feeder Fund มนีโยบายลงทนุใน BGF Sustainable 

Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต�่ากว่า 80% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ  กองทุนหลักบริหารจัดการโดย 

Blackrock บริษัทจัดการชั้นน�าของโลกที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ค�านึงและใส่ใจต่อสิ่ง

แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG) โดยกองทนุ

หลกั จะเน้นลงทนุในหุน้ของธรุกิจพลังงานยัง่ยนื ใน 

สามกลุม่อตุสาหกรรมทัว่โลก ได้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

กับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 

Power)  การขนส่งโดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยสีะอาด  

(Clean Transport)  และการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช้พลังงาน (Energy Efficiency)  ซึ่งนับเป็นก

ลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและ

มีความยั่งยืน อนึ่งกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ 

Morningstar 5 ดาว และ 5 globe Morningstar 

sustainability rating วิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรค

ระบาดโควดิ-19 น่าจะผ่านพ้นจดุต�า่สดุแล้วและก�าลงั

ฟื้นตัวภายใต้บริบทใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการใช้

พลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ ท่ามกลางสภาพภมูอิากาศ

ที่แปรปรวน ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ และปัญหา

มลพิษ ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อ

ก�าหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ท�าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน และมต้ีนทุนลดลงจนถูกว่าการ

ผลติพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซลิทีเ่ป็นแหล่ง

พลังงานหลักในปัจจุบัน  BP Energy Outlook คาด

ว่าความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

จะเติบโตสงูอย่างต่อเนือ่งในอกียีส่บิปีข้างหน้า  และ 

Next Green Car คาดว่าการขนส่งโดยใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยสีะอาด เช่นรถยนต์ไฟฟ้าจะขยายตวัเฉลีย่ 

20% ต่อปีไปจนถึงปี 2583 รวมถึงความก้าวหน้า

ของนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart home)  ดังนั้นบริษัทที่

ท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว 

มโีอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นโอกาสทีน่กั

ลงทุนจะได้กระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่สามารถ

สร้างผลก�าไรสูงในระยะยาว  ในภาวะที่สภาพคล่อง

ในระบบการเงินให้อยู่ในระดับสูง

กองทุนเปิด MRENEW เหมาะส�าหรับผู้สนใจลงทุน

ในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการ

ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และ

คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศ 

สามาถรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวด

อุตสาหกรรมพลังงาน ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�่า

ได้เพียง 1,000 บาท โดยสามารถซื้อและขายคืน

หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท�าการ กองทนุนีม้นีโยบายจ่าย

เงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง กองทุนมีความเสี่ยง

ระดับ 7  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะ

สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน

การตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากธุรกิจ

ที่ลงทุน เศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาด อาจ

ท�าให้ผู้ลงทุนขาดทุนเงินต้น  ส�าหรับ ผู้สนใจลงทุน

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการด�าเนินงาน

ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟ

ซี จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อ

ฝ่ายวางแผนการลงทนุ กด 2 หรอื Contact Center 

กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขา

ป่ินเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.

043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-

8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขา

หาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.

mfcfund.com
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กองทรัสต์ PROSPECT 
พร้อมน�าหน่วยทรัสต์เข้าเทรดวันแรก 20 ส.ค.นี้

มั่นใจจุดเด่นทรัพย์สินโครงการบางกอกฟรีเทรด

หนนุความสนใจจากนกัลงทนุ  ทรสัต์เพือ่การลงทนุ

ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติ

กส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT พร้อมน�า

หน่วยทรสัต์เข้าเทรดวนัแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 20 สิงหาคมนี้ หลังปิดการขายหน่วย

ทรัสต์ได้ตามเป้าหมาย มั่นใจศักยภาพโครงการ

บางกอกฟรีเทรดโซนที่เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตรา

การเช่าพื้นที่โดดเด่น และอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์

ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รวมถึงได้รับ

อานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมายัง

ภูมิภาคอาเซียน ช่วยหนุนความสนใจจากนักลงทุน 

ชูประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก

ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจ
เมนท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย์พรอสเพค โลจสิติกส์และอิน

ดัสเทรียล (PROSPECT) (“กองทรัสต์ฯ”) เตรียมน�า

หน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยวันที่ 20 สิงหาคมนี้ หลังจากได้รับ

การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน

รายย่อย ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เมื่อวันที่ 7 

และ 10-11 สิงหาคมที่ผ่านมา  

กองทรัสต์ฯ ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่า

ช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอก

ฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ย่าน

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 จากบริษัท 

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ในเครือบริษัท 

มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ฟินัน

ซ่า จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย การลงทุนใน

อาคารคลังสินค้าและโรงงานจ�านวน 63 หลัง แบ่ง

ออกเป็น 183 ยูนิต รวมพื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการ

เช่าช่วงประมาณ 214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้

เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร โดยเป็น

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนท�าเล

ศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการ

ขนส่งสินค้า รวมถึงแวดล้อมด้วยสถานที่ส�าคัญ

ทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนาม

บินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 

ฯลฯ จึงมีโอกาสได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและ

กระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดย

กองทรัสต์ฯ มรีะยะเวลาลงทนุในสทิธกิารเช่าถงึวนัที่ 

22 ธันวาคม 2582 และได้แต่งตั้งบริษัท พรอสเพค 

ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหาร

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมากว่า 10 ปี เป็นผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ  

  

ขณะที่ปี 2560 – 2562 โครงการดังกล่าวมีอัตรา

การเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของ

พื้นที่เช่าทั้งหมดตามล�าดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 

1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่า

ทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่ง

เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่ากระจายตัวอยู่ใน

อุตสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นบริษัทสัญชาติ

ไทยรวมถึงต่างประเทศ จึงมั่นใจในศักยภาพของ

กองทรสัต์ฯ ทัง้นี ้กองทรัสต์ฯ ได้จัดท�าประมาณ

การเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก 

(First Year Yield) ตามประมาณ

การงบก�าไรขาดทุนตาม

สมมติฐานตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2563 

ถึง 30 

กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ท่ี

อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการ บรษิัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการ
จดัจ�าหนา่ยและรับประกันการจ�าหนา่ย 

กล่าวว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในการลงทุน

ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการจ่าย

เงินปันผลอย่างสม�่าเสมอและยังมีโอกาสได้รับผล

ตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วย

ทรัสต์ จึงมีความมั่นใจว่า PROSPECT จะเป็นหนึ่ง

ในกองทรัสต์ฯ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน 

เนื่องจากโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเป็น

ทรพัย์สนิทีม่คีณุภาพดแีละมอีตัราการ

เช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  
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สนพ. มั่นใจปีนี้ เปิดประมูลโรงไฟฟ้าสะอาดหลายโครงการ 

ประเดิมโรงไฟฟ้าชุมชน คาดดันโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 75 เมกะวัตต์ 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า 
“ ทางสนพ. ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาพลังงานแห่ง
ชาติ 2561-2580 revision 1 เสร็จเรียบร้อยและอยู่
ระหว่างน�าเสนอในคณะรฐัมนตรี (ครม.) อนมุติั เพ่ือ
น�าไปปฏิบัติทันที่ ซึ่งในแผนพัฒนาฯนี้ จะมีโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวตัต์ เป็นโครงการแรก ซึง่
รวมถึงในรูปแบบ Quick Win 100 เมกะวัตต์ และ
แบบปกติ 600 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น แผนพัฒนา
พลงังานทดแทน  ได้ระบถุงึแผนการรับซือ้ไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จ�านวน 75 เมกะวัตต์ ซึ่ง
จะเป็นการรวมโครงการเดิมที่ค้างท่ออยูประมาณ 
44 เมกะวัตต์กับโครงการใหม่ประมาณ 21 เมกะวัตต์   
โดยตามแผนพฒันาพลงังานแห่งชาต ิก�าหนดให้จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565 จึงคาดว่าจะต้องคัด
เลอืกผูพ้ฒันาโครงการภายในปีนีจึ้งจะสามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้
ภายในปี 2565

   “ การคดัเลอืกโครงการโรงไฟฟ้ากากอุตสาหกรรม
นั้น มีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกัน คือ  จะ
พิจารณาจากศักยภาพของผู้เสนอโครงการ ว่ามี
ปริมาณเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมเพียงพอหรือ
ไม่ แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงจากที่ใด มีความม่ันคง
ทางเชื้อเพลิงหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์ในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะ ซึ่งเป็นปัญหาหลักด้าน
สิง่แวดล้อมของประเทศ ไปพรอ้มกับการผลิตไฟฟ้า 
ตามนโยบาย Waste-to-Energy หรือการเปล่ียน
ขยะเป็นพลังงาน จึงท�าให้โครงการนี้มีอัตราการ
รับซื้อไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 6.83 บาทต่อ

หน่วยเพื่อจูงใจให้เอกชนที่มีความพร้อมมาร่วมกัน
กับภาครัฐในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มี
บริษัทฯที่มีความพร้อมครบทุกด้านเพียงไม่กี่ราย 
ท�าให้มีโครงการค้างท่อจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าเมื่อ 
2 ปีท่ีแล้วอยู่ถึง 44 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรง
ไฟฟ้าชุมชน วตัถปุระสงคหลกัคอืเพือ่ช่วยเศรษฐกจิ
ฐานราก ช่วยให้เกษตรกร และ ชุมชนทั่วประเทศมี
รายได้ และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยการ
เข้าถือหุ้นในโรงไฟฟ้า ในขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้
ลงทุนในการพัฒนาเป็นหลัก โดยเช่ือมั่นว่าปีนี้จะ
ประมลูโครงการ Quick Win ได้ตามเป้าหมาย” นาย
วัฒนพงษ์กล่าว

ด้านนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รอง
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  กล ่าวว ่า “ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้เสนอแนวทาง การเปลี่ยนขยะ
อุตสาหกรรมเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) 
เพือ่แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมและสร้างความมัน่คงด้าน
พลังงาน โดยได้ท�าหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน 
และ ส�านักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) 
เพื่อขอรับการสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากด้วยเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อันตรายในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดก้อน 
Refuse Derived Fuel (RDF) ในเฟส
แรกจ�านวน 500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ
ใช้ปริมาณกากอตุสาหกรรม 
ประมาณ 5 ล้านตัน
ต ่อป ี  ถือเป ็น
นโยบาย
เร่ง

ด่วน สมควรจะบรรจุลงในแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP) เพิม่
เติ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาขยะอุตสาหกรรม
อย่างย่ังยืน แทนการน�าไปฝังกลบในบ่อฝังกลบ
ซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการ
สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยมี
ปริมาณหลุมฝังกลบไม่เพียงพอ และการขยายหรือ
สร้างหลมุฝังกลบใหม่ เป็นเร่ืองทีท่�าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากอาจได้รับการต่อต้านจากประชาชนในจัง
หวัดนั้นๆ ท�าให้สุดท้ายอาจเกิดปัญหาในการก�าจัด
กากอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากข้ึนทุกวันๆ จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 
และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
และคาดว่าจะมีปริมาณกากอุตสาหกรรมมากถึง 
25-28 ล้านตันต่อปีในปี 2565 เพิ่มจาก 22 ล้าน
ตนัต่อปีในปัจจบุนั ซึง่เป็นปรมิาณท่ีเพยีงพอส�าหรบั
ใช้เป็นเชื้อเพลิงสร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมได้
ถึง 2,000 เมกะวัตต์ ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะต้องสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
ปัจจุบันปริมาณขยะในประเทศไทยโดยรวมเฉลี่ย
ปรมิาณขยะทัง้หมด 49.8 ล้านตนัต่อปี แบ่งเป็นขยะ
ชุมชน 27.8 ล้านตันต่อปี และขยะอุตสาหกรรม 
22 ล้านตันต่อปี เป็นขยะอุตสาหกรรมไม่
อันตราย 20.8 ล้านตันต่อปี และขยะ
อุตสาหกรรมอันตราย 1.2 ล้าน
ตันต่อปี
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https://www.ptgenergy.co.th/index.php


แม่มดน้อย  ภาคพิสดาร  ตลาดหุ้น ตอนนี้ ต้องติดตามข่าว  ข่าวสารเป็นสิ่งจ�าเป็น 
เพราะข่าว มผีลกระทบต่อตลาดหุน้ ท้ังเชงิบวกและลบ ยิง่ สหรฐัฯประกาศยกระดบั
มาตรการกดีกนับรษิทั Huawei เพิม่เตมิ และเตรยีมเพิม่บรษิทัในเครอื Huawei ลง
บัญชีด�าอีก 38 บริษัท รวม 152 บริษัท ถือเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม  ขณะที่การเจรจา
การค้า สหรัฐ-จีน เฟสแรก การทบทวน ถูกเลื่อนไม่มีก�าหนด

เรื่องของความคืบหน้าวัคซีน ก็ต้องติดตาม เช่นเดียวกับ บ้านเรา การเมืองใน
ประเทศ ก็ต้องติดตาม.....

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,330.11  จุด เพิ่มขึ้น 9.20  จุด หรือ 0.70% มูลค่า
การซื้อขาย 50,855.87 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 142.60 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 390.40 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ  
530.58 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,063.58 ล้านบาท

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) (W) ศึกษาข้อมูล
และไปใช้สิทธอิอกเสยีงในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ วนัท่ี 24 สงิหาคม 2563 กรณี
บริษัทย่อยของ W จะรับโอนกิจการร้าน DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทย มูลค่า
รวม 426 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ 
เนื่องจากมูลค่าไม่เหมาะสม และมีเงื่อนไขการช�าระเงินและการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็น
ธรรม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�าเนินโครงการ Care the Bear “Change the Climate 
Change” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ซึง่เทยีบเท่าการปลกูต้นไม้ใหญ่ 
856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวก
ใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการ
จดัการแบบคาร์บอนต�า่ หวงัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคให้มส่ีวนช่วยลดโลกร้อน

TMI ผู้น�าธุรกิจออกแบบผลิต และจัดจ�าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ประกาศ

แต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล กรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป   

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินยอดขายรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้ม
หดตัว 38.2% เหลือเพียง 620,000 คัน ในปี 2563 จากวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลให้
เศรษฐกจิไทยหดตัวอย่างรุนแรง และฉดุก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค โดยยอดขายรถยนต์
ที่ลดลงมากจะเป็นปัจจัยกดดันหลักให้รายได้ของธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์
มือหนึ่ง (ดีลเลอร์) มีโอกาสหดตัว 25% คาดผู้ประกอบการราว 1 ใน 3 มีโอกาส
เผชิญหน้ากับภาวะก�าไรติดลบ พร้อมแนะธุรกิจดีลเลอร์เริ่มปรับรูปแบบการขาย
และบริการเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก�าลังเปลี่ยน
ไปในยุค New Normal 

PRIME เผยงบครึ่งปีแรกก�าไรเบ็ดเสร็จเติบโตแรง 50.3% เป็น 242 ล้านบาท 
มั่นใจปีนี้ผลงานเข้าเป้าเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่สุดใน
กมัพชูา บุกขยาย การลงทนุทัว่เอเชยีแปซฟิิก ลยุธรุกจิใหม่รบัเหมาก่อสร้าง Solar 
Rooftop พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลั ยกระดบัสู่บริษทั พลังงานสะอาดช้ันน�า 
ดันรายได้เป้า 1,000 ล้านบาท และก�าไร 400 ล้านบาทปีนี้ 

GL เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2563 มีก�าไรสุทธิ 55.05 ล้านบาท โชว์เงินสด
ในมือกว่า 3.1 พันล้านบาท มั่นใจ เดินหน้าธุรกิจ ขยายการให้บริการทั้งในและต่าง
ประเทศ กระแสตอบรับ “Motor and Car for Cash บริการถึงบ้าน” ดันยอดสิน
เชื่อพุ่ง ตรงใจ ตอบโจทย์ลูกค้า สอดรับวิถีใหม่ New Normal  

แม่มดน้อย ยินดีกับทุกท่าน ด้วย คร้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม ได้เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง 1ปี ให้คงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระจ�านวน 10 รายประกอบด้วย
1. นายสุภรณ์ อตัถาวงษ์ ผูช่้วยรัฐมนตรปีระจ�า
นายกรัฐมนตรี 2. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
3.นายทวี สุระบาล 4. นายทศพล เพ็งส้ม 
5.นายพรศกัดิ ์เจรญิประเสรฐิ 6. นายธรีะทศัน์ 
เตียวเจริญโสภา 7. นายอภิวัฒน์ ขันทอง 
8. นายชื่นชอบ คงอุดม 9. นายสุทธิชัย จรูญ
เนตร 10. นายนเรศ ธ�ารงค์ทิพยคุณ โดยท่ี
ประชุม ครม.ได ้พิจารณาเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อย มีผลทันที

ข่าว

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TMT แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 5.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : ITD แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.80 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BJCHI แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 2.30 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : RBF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TMT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AIMIRT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SVI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : MEGA แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TPRIME แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.90 บ.

บล.ฟิลลิป : COM7 แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 40.00 บ.

บล.ฟิลลิป : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.20 บ.

บล.คิงส์ฟอร์ด : UNIQ แนะน�า ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาพื้นฐาน ที่ 6.50 บ. 

บล.คิงส์ฟอร์ด : CK แนะน�า ทยอยซื้อสะสม ราคาพื้นฐาน ที่ 21.00 บ.
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